



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
และ
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
กฎหมาย ระเบียบ	๕
บทนำ	๖
รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓	๗
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๘
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๑)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง	๑๒
รายการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓	๑๘
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๒๐
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๑)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๒๓
ภาคผนวก	



หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลในการแก้ไขปัญหา สนองต่อความต้องการของประชาชนไปแล้ว นั้น

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบนโยบาย ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกักกันการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดทำและเสนอโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๓๐๑๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แจ้งเวียนทุกจังหวัด ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกย่องสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามกรอบนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงได้แจ้งแนวทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบเสนอโครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการบัญชีแนบตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อเสนอระดับโครงการย่อยกลุ่มที่ ๓ โดยมีหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนี้

๑. มีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และขอบเขตแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งศักยภาพ ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับวิถีใหม่ (New Normal)

๒. เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ การสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ บรรเทาแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูเยียวยา ป้องกันเฝ้าระวังผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนและแรงงานที่กลับภูมิลำเนา

๓. เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน โดยใช้ความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่า

๔. โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งด้านเทคนิค งบประมาณ ระยะเวลา



๕. โครงการจะต้องมีความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่มีให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๒๒/๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

๗. โครงการจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงาน/โครงการในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติท้องถิ่น งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ่นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓

๘. เป็นโครงการที่มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ระบุความพร้อมของพื้นที่ ที่ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ สามารถดำเนินการได้ทันทีหลังจากได้รับงบประมาณ และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔

๙. โครงการที่เป็นงบประมาณและครุภัณฑ์ จะต้องแสดงถึงความพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป

๑๐. เป็นโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑๑. ลักษณะและประเภทโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ โดยเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจกรรมที่เป็น การเพิ่มพูนรายได้ หรือกิจกรรมที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างรายได้ของประชาชน และการกระตุ่นเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยมีแนวทางประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการ ดังนี้

(๑) การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ จัดทำป้ายบอกทาง ก่อสร้าง/ปรับปรุง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่จอดรถ ร้านค้าชุมชน เส้นทางเดิน ภาชนะรองรับขยะ ห้องน้ำ ป้ายเตือนความปลอดภัย การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น การจำกัดสิ่งกีดขวางทางเดิน และทำความสะอาดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

(๒) การบริหารจัดการน้ำ อาทิ การวางท่อประปา/ขยายระบบประปาหมู่บ้าน การทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและระบบเปิด โดยการขุดบ่อขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ ร่องระบายน้ำไร้อัดและบ่อผันน้ำลงใต้ดิน



(๓) การพัฒนา/ปรับปรุงตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปรับปรุงตลาดที่มีโครงสร้าง อาทิ ปรับพื้นที่สถานที่จอดรถให้สะดวก/ชัดเจน โครงสร้างอาคาร ทางเดินเท้าภายในตลาด หอ้งน้ำ อ่างล้างมือ ป้ายบอกทางเข้า-ออก จุดยืนคอยหน้าแผงร้าน ป้ายแยกประเภทแผงค้า (ผัก เนื้อสัตว์ ปลา อาหาร บรรจุสำเร็จรูป) ป้ายบอกราคาสินค้าประจำสัปดาห์ ปรับปรุงแผงค้า และที่ประกอบอาหารให้เป็นระเบียบมีแผงกัน

(๔) การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ผลิตสื่อการสอน จัดทำจุดรับ-ส่งเด็กเล็กสำหรับผู้ปกครอง ปรับปรุงทางเดินและพื้นที่สนามเด็กเล่น หอ้งน้ำ หอ้งประกอบอาหาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะดวก สะอาด ปลอดภัย ร่มเย็น ปรับปรุงสภาพหอ้งเรียน/อาคารให้มีความสวยงาม ปลอดภัย ปรับปรุงรั้วอาคารให้สวยงาม/ปลอดภัย จัดทำพื้นที่สาธิตการจัดการขยะ การปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์

(๕) การปรับปรุงสนามกีฬา/สวนสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงพื้นสภาพกีฬาให้สะอาด/สะดวก/ปลอดภัย ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่นั่งรอหอ้งน้ำ อ่างล้างมือ จัดหาติดตั้งภาชนะรองรับขยะ เครื่องออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น ทางเดิน ลู่วิ่งลานอเนกประสงค์ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด สวยงามและร่มเย็น

(๖) การดำเนินโครงการ/กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมจากโครงการ/กิจกรรม ตามข้อ (๑) - (๕) โดยให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนงานที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดไว้ ในด้านแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกย่องระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาประเทศในระยะต่อไป อาทิ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรผสมผสาน แหล่งจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เป็นต้น

๑๒. การดำเนินโครงการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ การกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมทั้งในระดับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ความยั่งยืนของการดำเนินการ ความโปร่งใส การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและการตรวจสอบได้ โดยจะต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

จากการพิจารณาลักษณะสำคัญของโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้ง ยกย่องมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ดังนี้

(๑) สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ในท้องถิ่นและชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพด้านเกษตรและอาหาร ด้านการจัดการน้ำชุมชน ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชน และด้านการจัดการข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อรองรับสังคม ในอนาคต



(๒) สนับสนุนการนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชนมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนบนฐานศักยภาพของพื้นที่ โดยใช้ความรู้ ทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ หรือยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการพัฒนาด้านการตลาดให้ทันสมัย

(๓) สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal) ทั้งการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และการให้บริการต่าง ๆ ที่คำนึงถึงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ความสะอาดและมาตรฐานด้านสาธารณสุข โดยคำนึงถึงศักยภาพของท้องถิ่น สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรในท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจ ฐานราก

(๔) สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประสานการดำเนินงานและบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ได้แก่ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร/สถาบัน/กลุ่มเกษตรกร องค์กรไม่แสวงหากำไร และภาคประชาชน

(๕) ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่า เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ การแปรรูป การตลาด เป็นต้น

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตั้งที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบริการชุมชนและสังคมที่ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้น เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ และการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น



กฎหมาย ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ



บทนำ

๑. ความหมายแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลสันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

๒. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลสันนาเม็งอย่างเป็นภาพรวม

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

๑. เทศบาลตำบลสันนาเม็งมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว

๒. สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลสันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

๓. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

การเพิ่มเติม

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓



รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
(โครงการที่เกินศักยภาพ ผ ๐๒/๑)

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง		
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน		
๑	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมและภัยแล้ง	๑. เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการพัฒนา แหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมและภัยแล้ง ลำเหมือง สาธารณประโยชน์สายหลักในเขตพื้นที่ตำบลสนาเม็ง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ลำเหมืองกอน, ลำเหมืองกุด, ลำเหมืองห้า ,ลำน้ำโจ้ และลำน้ำกวาง ๒. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นไปตามมติของ คณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกรอบนโยบาย ตามที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และ ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว หรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้ง ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
แบบ ผ. ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง												
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๑	๙๓๐,๐๐๐	-	-	๑	๙๓๐,๐๐๐
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๙๓๐,๐๐๐	-	-	๑	๙๓๐,๐๐๐
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง												
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๕ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย												
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๔ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๗.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๑	๙๓๐,๐๐๐	-	-	๑	๙๓๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แบบ ผ.๐๒/๑)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง	๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของลำเหมืองภายในเขตรับผิดชอบ ๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ๓. เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนภายในชุมชน ๔. เพื่อพยุงเศรษฐกิจในภาวะวิกฤต และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์สายหลักเขตพื้นที่ตำบลสันนาเม็ง ดังนี้ (๑) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรและแรงงานคน ลำเหมืองกอนพื้นที่หมู่ที่ ๑, ๔, ๑๒, ๑๐, ๕, ๙ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันนาเม็ง ขนาดท้องเหมืองกว้าง ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๖,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่กำจัดเศษวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ไม่น้อยกว่า ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. (๒) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรและแรงงานคน ลำเหมืองกุด พื้นที่หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสันนาเม็ง ขนาดท้องเหมืองกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๙๓๐,๐๐๐	-	ความยาวของลำเหมืองที่ดำเนินการกำจัดวัชพืชตะกอนและสิ่งกีดขวางแล้วเสร็จ	๑. ลำเหมืองภายในเขตรับผิดชอบได้รับการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒. สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ๓. ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ๔. เศรษฐกิจได้รับการฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสนนนาเมือง อำเภอสนนทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>หรือมีพื้นที่กำจัดวัชพืชและ สิ่งกีดขวางทางน้ำไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. (๓) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร และแรงงานคน ลำเหมืองทำ พื้นที่หมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๘, ๑๐ และ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสนนนาเมือง ขนาดท้องเหมืองกว้าง ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๖๐.๐๐ เมตร</p> <p>หรือมีพื้นที่กำจัดวัชพืชและ สิ่งกีดขวางทางน้ำไม่น้อยกว่า ๕๔,๙๕๐.๐๐ ตร.ม. (๔) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร และแรงงานคน ลำน้ำไ้ พื้นที่ หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๗ ตำบลสนนนาเมือง ขนาดท้องเหมืองกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๐๐.๐๐ เมตร</p>								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสนนนาเมือง อำเภอสนนทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>หรือมีพื้นที่กำจัดเศษวัชพืชและ สิ่งกีดขวางทางน้ำไม่น้อยกว่า ๔๒,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. (๕) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร และแรงงานคน ลำน้ำกวาง พื้นที่หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๗, ๖ และ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสนนนาเมือง ขนาดท้องเหมืองกว้าง ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๕,๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่กำจัดเศษวัชพืชและ สิ่งกีดขวางทางน้ำไม่น้อยกว่า ๘๗,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.</p>								
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๙๓๐,๐๐๐	-	-	-	-

การเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓



รายการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>			
๑	<p>โครงการก่อสร้างลานกีฬาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อก่อสร้างลานกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ สนาม</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒,๘๘๗,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ลานกีฬาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - มีลานกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกัน ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>โครงการ<u>ปรับปรุง</u>ลานกีฬา เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อ<u>ปรับปรุง</u>ลานกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์</p> <p><u>เป้าหมาย</u> <u>ปรับปรุง</u>ลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ สนาม</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๔ <u>งบประมาณ ๒,๘๑๗,๐๐๐ บาท</u></p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ลานกีฬาที่<u>ปรับปรุง</u>แล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ๑. มีลานกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกัน ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง</p>	<p>๑. เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อและงบประมาณโครงการที่ได้สำรวจสถานที่ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อความถูกต้องและรองรับต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกรอบนโยบาย ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๑)</p>



ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p>			
๒	<p>โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เทศบาลตำบลสันนาเม็ง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม กว้าง ๔๖.๐๐ เมตร</p> <p>ยาว ๕๔.๐๐ เมตร</p> <p>จำนวน ๑ สนาม</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>งบประมาณ ๒,๘๑๕,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>สนามฟุตบอลที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>- มีสนามกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน</p> <p>- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกัน ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด</p> <p>- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u></p> <p>กองช่าง</p>	<p>โครงการ <u>ปรับปรุงสนามกีฬา</u> เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อ <u>ปรับปรุง</u>สนามกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม กว้าง ๔๖.๐๐ เมตร</p> <p>ยาว ๕๔.๐๐ เมตร</p> <p>จำนวน ๑ สนาม</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p><u>งบประมาณ ๒,๘๘๒,๐๐๐ บาท</u></p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>สนามฟุตบอลที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>๑ มีสนามกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกัน ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด</p> <p>๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u></p> <p>กองช่าง</p>	<p>๑. เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อและงบประมาณโครงการที่ได้สำรวจสถานที่ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อความถูกต้องและรองรับต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ สท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกรอบนโยบาย ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๒)</p>

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
(แบบ ผ.๐๑)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง												
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง												
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	๒	๕,๖๙๙,๐๐๐	-	-	๒	๕,๖๙๙,๐๐๐
๔.๕ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	๒	๕,๖๙๙,๐๐๐	-	-	๒	๕,๖๙๙,๐๐๐
๕) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย												
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๔ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๗.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๒	๕,๖๙๙,๐๐๐	-	-	๒	๕,๖๙๙,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
(แบบ ผ.๐๒/๑)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงลานกีฬา เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๑)	๑. เพื่อปรับปรุงลานกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์	ปรับปรุงลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ สนาม	-	-	-	๒,๘๑๗,๐๐๐	-	ลานกีฬาที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ	๑. มีลานกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกัน ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๒)	๑. เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพพลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดกว้าง ๔๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ สนาม	-	-	-	๒,๘๘๒,๐๐๐	-	สนามฟุตบอลที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๑. มีสนามกีฬาไว้ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกัน ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	-	๕,๖๘๙,๐๐๐				

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ และการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

บัดนี้ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ และการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ และการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ./๒๕๖๓

(นายันทพล พงศธรวิสุทธิ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง